



# ข่าวสาร ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๔๔ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

## เตือนภัย

### อันตรายจากการสักคิ้ว



การสักคิ้ว 3 มิติ ปัจจุบันได้รับความนิยมจากประชาชนจำนวนมากที่มีการพูดกันว่าสักคิ้ว 4 มิติ 6 มิติ เป็นการใช้จ่ายทางการตลาดมากกว่าความจริงการสักก็มีเพียง 2 แบบ คือ เขียนเส้นคิ้วเป็นเส้น ๆ กับการระบายสีโดยให้น้ำหนักแบบแรงแฉาเข้มอ่อนตามที่ต้องการ ส่วนที่นิยมกันมากในปัจจุบัน

เป็นเพราะการสักคิ้วปัจจุบันได้สีที่ใกล้เคียงกับคิ้วธรรมชาติและคงอยู่ได้นาน ข้อควรระวังสำหรับการสักคิ้วสิ่งสำคัญที่สุด คือ เครื่องมือที่ใช้ต้องสะอาด เข็มกับโบริมิตในการสักต้องเปลี่ยนทุกครั้ง ที่สำคัญ "ช่างสักคิ้ว" ไม่ใช่ "หมอ" ยาชาที่ใช้ต้องเป็นยาชาแบบอ่อนที่ใช้ทา

ข้อมูลจาก สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้สุ่มตรวจหมึกสำหรับสักลาย 52 ตัวอย่าง ในท้องตลาดพบว่า มีสารหนูเกินมาตรฐานกำหนด 4 ตัวอย่าง แคดเมียมเกินมาตรฐาน 4 ตัวอย่าง ขณะที่ตัวอย่างทั้งหมดตรวจไม่พบสารปรอทและสีที่ห้ามใช้ซึ่งกฎหมายของอาเซียนด้านเครื่องสำอาง กำหนดให้สารหนู สารปรอทและตะกั่วปนเปื้อนได้ไม่เกิน 5 , 1 และ 20 ไมโครกรัมต่อกรัม ตามลำดับ ประเทศไทยกำหนดให้แคดเมียมไม่เกิน 3 ไมโครกรัมต่อกรัม ถ้าสารโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายต่อเนื่อง อาจเกิดการสะสมและอาจส่งผลเป็นมะเร็งผิวหนังได้ ขณะที่ผลการตรวจทางจุลินทรีย์ ตรวจหาเชื้อก่อโรคพบเชื้อแบคทีเรียเกินกำหนด 13 ตัวอย่าง โดยเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์เป็นสาเหตุของโรคทางผิวหนังมีอาการลักษณะบวม แดง ผื่นคันแฉกหรือเนื้อตายได้หรือทำให้เกิดโรคตาแดงระคายเคืองตา ทำให้หนังตาอักเสบได้ ควรคำนึงถึงความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด เพราะการใช้เข็มสักหรือโบริมิตกรีดทำผิวหนังเป็นแผลนั้น มีโอกาสติดเชื้อได้และยังมีความเสี่ยงโรคติดต่อทางเลือด ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ควรมีการฆ่าเชื้อ และอบเช่นเดียวกับเครื่องมือแพทย์จะปลอดภัยที่สุด ช่างที่ทำการสวมถ่วงมือที่ผ่านการฆ่าเชื้อและอยู่ในสถานที่เหมาะสม ความเสี่ยงของการสักคิ้ว คือ หากเป็นแผลติดเชื้อ นอกจากจะทำให้เกิดแผลเรื้อรังแล้ว ยังอาจทำให้เกิดแผลเป็นนูนได้ ดังนั้นหากมีความประสงค์ที่จะสักคิ้ว ควรศึกษาข้อมูลให้ดีเพื่อความปลอดภัยและไม่เสี่ยงอันตรายอย่างอื่นตามมา

เอกสารอ้างอิง

1. กองสุกศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ <http://www.hed.go.th/hed/news/1470> วันที่สืบค้น 11 สิงหาคม 2558
2. สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย [http://www.dmsc.moph.go.th/dmsc/news\\_detail.php?cid=1&id=882](http://www.dmsc.moph.go.th/dmsc/news_detail.php?cid=1&id=882) วันที่สืบค้น 11 สิงหาคม 2558
3. รูปภาพภาพประกอบจาก <http://catmint.in.th/eyebrow-semipermanent/> และ <http://www.clipartbest.com/clipart-7Tao5jyGc> วันที่สืบค้น 11 สิงหาคม 2558